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Fyrirspurn

til samgönguráðherra um áhrif hvalveiða á ferðaþjónustu hér á landi.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur.

1. Hefur ráðherra látið kanna hvaða áhrif hvalveiðar okkar hafa haft á ferðaþjónustu hér
á landi eða hver áætluð áhrif þeirra verði á hana?

2. Áformar ráðherra að bregðast við neikvæðum áhrifum veiðanna á atvinnugreinina með
kynningarátaki eða á annan hátt?


